

สิทธิพร เจริญเมือง (เลขที่ 004858)

โทร. 02-659-8026, 02-659-8028

E-mail : sittipom@uobkayhian.co.th

# MICRO – เห็นอะไร ก็ว่าตามนั้น

Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn

**ที่มา ในลึจั่วหัว...** แล้วก็เริ่มออกอาการอย่างที่เห็น ซึ่งก็กล่าวไว้ในวันวานแล้วด้วยนะ

ถ้าหากจะเอาตีๆ เลยนั่น “ต้องเด็ดขาด” การพยายามจะยืน 1360 นั้น ก็พยายามแล้ว แต่ก็ไม่สำเร็จซักที อย่างน้อยๆ เราก็กิน 2 วันติดๆ กันแล้วละ ที่มีการแกว่งตัวเหนือ 1360 แต่ก็ลงปิดต่ำๆ ทั้ง 2 วัน... นั่นคือ ออกอาการไม่มั่นใจ หรือ อาจจะขอแกว่งๆ ในพื้นที่ 1350-1360 ไปสักระยะก่อน แล้วค่อยยิงขึ้นรอบใหม่ แต่วันวาน มีการแห่ชาลงมาต่ำกว่า 1350 แล้วนะ แม้จะปิดปริ้มๆ ใจดีใจวันนี้อีกวัน แต่ก็ถือว่า เสียவு... ถ้าเราเจอการแกว่งตัวแบบนี้ แล้วมีอาการไม่มั่นใจว่าจะเอาทางไหนดี ตลาดจะเล่นทางไหนก่อน นี่แหละ ถึงเวลาที่ต้องให้กองทุนมาช่วย หรือ ต่อสายไปถามกองทุนสนับสนุนด้านข้อมูลของซาคีก็ ว่าเราควรจะ เปิดตีกี หรือว่าถอยร่นมาตั้งหลักก่อน... ตอนนี่ กองทุนที่ต้องขอข้อมูลก่อนเลย ก็คือ RSI หรือ MACD ก็ได้ แต่เป็นในรูปแบบของการรบระยะสั้นนะครั้น นั้นแปลว่า เราจะเข้าไปดู RSI หรือ MACD ในกราฟรายนาที่... จะเห็นได้ทันทีว่า เกิดสัญญาณที่เป็น Bearish Divergent แบบไม่ต้องเล็งอะไรมากมายนัก แต่ขอบอกรวิธนะ ถ้าเป็น RSI ลองใช้แค่กราฟ ราย 60 นาที และ ถ้าเป็น MACD ใช้กราฟ ราย 120 นาที ซึ่งอะไรองนั้น เอาไว้มีโอกาสค่อยมาว่ากันนะครั้น... แล้วบอกอะไรละ จริงๆ เห็นเมฆไม่ต้องกล่าวแล้วกระมัง เพราะท่าน น่าจะเคยได้ยินสัญญาณดังกล่าวนี้มาแยะ เพียงแต่ว่า ทางหนึ่งที่เราจะกำหนด อยู่ตรงไหน อาจไม่เหมือนกัน หรืออาจจะต่างกันไม่มาก หรือ ดูๆ ที่ระดับ 1330 ไว้ดีๆ หากต่ำกว่านี้ การลงแรงเพราะสัญญาณนี้ จะมีได้

**ดูตามเกม...** ไม่มีเกมอะไรมากมาย แม้จะเป็นหุ้นเข้ามาได้ไม่นาน แต่ก็ยังพอจะมีอะไร

ให้ได้ดูและอ่านแนวโน้มกันดี... และ อาจจะเป็นรูปแบบการแกว่งตัวที่ถือว่าอยู่ในเครื่องมือสำคัญที่น่าสนใจ

**แนวรับ : ... 5.10-5.00 หรือ สู้การอ่อนตัว ได้ถึง 4.90**

**เป้าหมาย : ... 6.80-7.00 ตามรูปแบบของ Price Pattern**

Price Chart...(MICRO)



ความเห็น ... จากสัญญาณทางเทคนิค

**กราฟราคาหุ้น MICRO...** อย่งว่าแหละครั้น หากจะดูวันนี้ บางท่านก็อาจจะว่า ซ้ำไปหน่อย จริงๆ ต้องเห็นตั้งแต่เริ่มต้นผ่านแนวต้านแล้วถึงจะดี... ก็ใช้แหละครั้น ถ้าเห็นราคา 4.80 หรือ 4.90 มานั้น ก็ต้องตามน้ำเลย แต่ถ้าจะมาดูตรงนี้ ถ้ามว่า ซ้ำไปหน่อยไหม ก็ต้องตอบว่าไม่ซ้ำไปมากนัก จะซื้อราคาปิดยังได้เลย โดยหวังเป้าตามรูปแบบทางโครงสร้าง หรือ Price Pattern ภาพนี้หวังได้ถึงระดับ 6.80-7.00 เรียกว่า ยังเหลือช่องว่างในการเก็งกำไร ได้อีกพอสมควร... และเป้าหมายที่ว่านี้อาจจะแค่นับเบื้องต้นเท่านั้น อาจจะไปถึงไกลกว่านี้ก็ได้ และการไปถึงระดับเป้าหมาย อาจจะมีย่อ หรือไม่ย่อ ก็ไม่ใช่เรื่องผิดปกติแต่อย่างใด (บางวัน จะขึ้นแรงก็ได้)